

## BÁO CÁO

### Hoạt động của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 Kế hoạch trọng tâm tháng 02 năm 2017

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN THÁNG 01/2017

- Trong tháng, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 03/UBND-NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016-2017, trong đó tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ quan trọng như: đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích cây trồng vụ đông; theo dõi diễn biến của thời tiết, khơi thông luồng tiêu, giải quyết vấn đề tiêu úng phục vụ cấy lúa xuân sớm; đảm bảo gieo mạ đúng khung lịch thời vụ; phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch chủ động về nguồn nước tưới đảm bảo gieo cấy được thuận lợi... Đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khắc phục ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn xảy ra từ ngày 10-13/01/2017.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu và kế hoạch trồng cây phân tán năm 2017. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây của huyện tại Đài tưởng niệm các AHLS huyện.

- Ban hành Chỉ thị tăng cường các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đồng thời chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết; nâng cao công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu dân cư tập trung đông người.

- Ban hành kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non; Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Đinh Dậu năm 2017.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị, các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời tham dự đầy đủ các hội nghị do UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh tổ chức.

#### \* Công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản:

Trong tháng, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 313 văn bản đến, gồm 288 văn bản của tỉnh, 21 văn bản của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn; ban hành 141 văn bản, gồm 58 quyết định, 83 văn bản hành chính chỉ đạo điều hành khác. Trong đó: thuộc lĩnh vực Nông nghiệp: 02; TN&MT: 04; Tài chính: 18; Giao thông, xây dựng: 08; GD&ĐT: 15; Văn hóa, y tế: 05; Lao động-TB&XH: 07; Nội chính: 82 văn bản.

## **II. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 01/2017**

### **1. Sản xuất Nông nghiệp:**

a) Về trồng trọt: Chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc nhân dân tập trung thu hoạch nhanh gọn cây vụ đông, chủ động lấy nước đổ ải, tiến hành gieo cấy trà lúa xuân sớm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tính đến ngày 01/02/2017, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân là 2.500ha, đạt 86,2% kế hoạch, trồng được 150ha rau màu các loại. Đồng thời phối hợp với Trung tâm giống cây trồng, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh tiến hành hỗ trợ giống lúa, ngô theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

b) Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện ổn định, không có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên, giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh làm cho người chăn nuôi không đủ bù chi phí sản xuất, gây khó khăn cho việc tái đàn, làm ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện. Trong tháng, huyện đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh và chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

### **2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM):**

Tăng cường kiểm tra công tác xây dựng NTM tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016, đôn đốc các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của những tiêu chí còn lại để đạt chuẩn theo đúng kế hoạch.

### **3. Công tác quản lý về TN&MT:**

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất dịch vụ trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các công trình, dự án trên địa bàn đặc biệt là công trình từ nút giao thông lập thể đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (xã Văn Quán huyện Lập Thạch) đến trung tâm huyện Sông Lô. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng theo Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

### **4. Về giao thông, xây dựng và quản lý thị trường:**

Ban hành Kế hoạch đảm bảo TTATGT dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017, tiến hành giải tỏa hành lang ATGT để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết. Tiếp tục GPMB công trình đường từ nút giao lập thể đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai (Văn Quán- Lập Thạch) đi trung tâm huyện và tuyến nhánh đi KCN Sông Lô I; khởi công xây dựng 04 tuyến đường nội thị. Đồng thời chỉ đạo triển khai các công trình GTNT, GTNĐ do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Để chuẩn bị cho tháng cao điểm mua sắm hàng hóa của người dân trong dịp tết Nguyên đán, UBND huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Trong tháng, đội kiểm tra liên ngành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua 12 vụ kiểm tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ với tổng số tiền 11,4 triệu đồng.

## **5. Công tác thu, chi ngân sách:**

Tổng thu NSNN ước thực hiện 37.965 triệu đồng, bằng 7%DT, trong đó: Thu trên địa bàn 1.965 triệu đồng; thu trợ cấp ngân sách 36.000 triệu đồng...

Tổng chi ngân sách thực hiện 36.450 triệu đồng, bằng 7%DT, trong đó: chi sự nghiệp văn xã 17.000 triệu đồng; quản lý hành chính 2.000 triệu đồng; an ninh- quốc phòng 400 triệu đồng; trợ cấp ngân sách xã 10.000 triệu đồng.

## **6. Công tác văn hóa - xã hội:**

a) Công tác GD&ĐT: Chỉ đạo các nhà trường sơ kết học kỳ I và triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II. Tổ chức các cuộc thi cấp huyện như: Thi Violympic Tiếng Anh, thi học sinh giỏi lớp 9 đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh ở bậc THCS đạt 01 giải Ba, 05 giải KK.

b) Công tác VH-TT-Thể thao: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, KT- XH của huyện như làm các phóng sự, viết các tin bài tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); tuyên truyền về công tác xây dựng NTM, công tác đảm bảo VSATTP và phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... Ban hành văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân.

c) Công tác Lao động- Việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết việc làm- xuất khẩu lao động. Trong tháng, trên địa bàn huyện có 09 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Thực hiện chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách và các đối tượng BTXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2017, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới thăm và tặng quà cho một số đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lập danh sách các hộ gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh ĐBKK để có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết; đồng thời tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ; gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách và trích ngân sách địa phương trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh ĐBKK. Tổng số quà tặng cho các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 8.908 suất, trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

## **7. Công tác nội chính:**

a) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị ổn định, không phát hiện vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh Quốc gia. Tội phạm về TTXH phát hiện 06 vụ (Yên Thạch, Đôn Nhân, Tứ Yên, Cao Phong, Tam Sơn) gồm 06 đối tượng, tài sản thiệt hại khoảng 156,6 triệu đồng, điều tra làm rõ 5 vụ. Tệ nạn xã hội phát hiện 04 vụ (Tân Lập, Lãng Công, Hải Lựu) gồm 12 đối tượng, các vụ việc trên đã được Công an huyện củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định. Khai thác đất trái phép

